



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ศธ.ขงต่ออายุครูถึง65ปีเสียดายความรู้ครูเก่ง

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้หารือในที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เกี่ยวกับแนวคิดในการขยายเวลาเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูออกไปเป็น 65 ปี เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวและได้มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)ที่ดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูไปศึกษาและพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ก.ค.ศ. ในเดือนตุลาคมนี้

ศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อไปว่า นายนคร ตั้งคะพิภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี ที่เพิ่งได้รับวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษคนแรกของประเทศไทย หรือตำแหน่งผอ.คศ.5 เทียบเท่ากับตำแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัย หรือที่ปรึกษา ศธ.ระดับ 10 ไปเมื่อเร็วๆ นี้ นั้น ปรากฏว่าขณะนี้นายนคร เหลืออายุราชการอีกเพียง 1 ปีเท่านั้น จึงเป็นอีกกรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า เป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะกว่าครูแต่ละคนจะสร้างผลงานทางวิชาการได้ก็ต้องใช้เวลา แต่เมื่อกำลังเก่งก็ต้องเกษียณอายุราชการออกไป

"ผมได้เสนอในที่ประชุม ก.ค.ศ.ว่าแทนที่จะนำมาตราการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือ เออร์ลี่รีไทร์ มาใช้ แต่เรากลับควรคิดถึงการรักษาครูที่มีผลงาน และยังแข็งแรงอยู่ต่อไป เพราะธรรมชาติของครูกว่าจะเก่งก็ต้องใช้เวลาจนใกล้เกษียณ ดังนั้นหากมีการต่ออายุเหมือนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่จบปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ก็สามารถรับการประเมินเพื่อต่ออายุราชการได้จนถึงอายุ 65 ปี เพราะหากปล่อยให้ครูเก่งๆเกษียณอายุไปก็จะไม่สามารถนำความสามารถมาใช้ประโยชน์พัฒนาการศึกษาได้ อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้ต้องการทำเพือนายนครเพียงคนเดียว แต่เป็นแนวคิดที่อยากให้ระบบราชการรักษาคนดี คนเก่งไว้ใช้ประโยชน์ได้นานๆ" ศ.ดร.วิจิตร กล่าว และว่า หากมติ ก.ค.ศ.เห็นชอบให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตนจะได้นำความเห็นเสนอเข้าสู่ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป และตนจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ แต่หากพิจารณาอัยการรอบคอบแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีก็จะจัดทำข้อเสนอไว้เพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการต่อไป

ศ.ดร.วิจิตร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ข้าราชการทั่วไป อาทิ ตุลาการก็เสนอขอขยายเวลาเกษียณอายุราชการไปจนถึง 70 ปี หรือในส่วนของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนก็ขอต่ออายุเกษียณไปจนถึง 65 ปีแล้ว แต่ขณะนี้ก็มีเพียงข้าราชการครูเท่านั้นที่ยังยึดกฎเกณฑ์เกษียณที่อายุ 60 ปี ทั้งที่ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันทำให้อายุเฉลี่ยของคนทั่วไปสูงขึ้นมีอายุยืนยาวขึ้น ดังนั้นการเกษียณที่อายุ 60 ปี จึงถือว่าล้าสมัยไปแล้ว โดยเฉพาะในสายงานวิชาการ เช่น ข้าราชการครูที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนมาโดยตลอดนั้น ตนคิดว่าหากมีการขยายเวลาเกษียณออกไปก็จะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้

ได้ อีกทั้งยังทำให้ได้ครูที่มีคุณภาพอยู่ในระบบต่อไปอีกด้วย